



วันเปิดคลินิก ก.พ.อ. 19 เมษายน 2560

คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence

“Providing Tips to Accelerate Your Career” คำกล่าวประโยคสั้น ๆ แต่มีความหมายอย่างยั่งยืนของผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นริศ พลเดช เจริญพันธุ์ ที่กล่าวไว้ในคราวประชาสัมพันธ์ วันเปิดคลินิก ก.พ.อ. MB Excellence วันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งท่านให้ความหมายของประโยคนี้อย่างชัดเจนถึงเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของคลินิก ซึ่งจะเห็นว่าการสื่อสารองค์กรทุกครั้งของกิจกรรม Meet the Director ท่านผู้อำนวยการจะเน้นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ Career Path ของบุคลากรทุกสายงาน ซึ่งเป็นผลพวงหรือห่วงโซ่ที่ผูกต่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงาน หากบุคลากรมีการพัฒนางานในระดับที่สามารถก้าวขึ้นสูงตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นหมายถึงบุคลากรมีความสามารถ มีศักยภาพ ทำให้สถาบันฯ ยกระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความน่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ภายนอกสถาบันฯ ส่วนบุคลากรก็จะมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้น มีค่าตอบแทนจากตำแหน่งทางวิชาการ ตระหนักถึงคุณค่าและสร้างเครดิตให้ตนเองและวิชาชีพของบุคลากรเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านผู้อำนวยการจึงมีความคิดและให้แนวทางก่อตั้ง คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence ขึ้นในสถาบันฯ เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คลินิก ก.พ.อ. เป็นผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ และคลินิก ก.พ.อ. พร้อมอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์และนักวิจัยที่จะเข้าสู่การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เริ่มตั้งแต่สถาบันฯ แต่งตั้งกลุ่มพี่เลี้ยงอาจารย์ นักวิจัย ซึ่งเป็นคณาจารย์ภายในสถาบันฯ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านภาระงานต่าง ๆ ของอาจารย์ นักวิจัย และประสบการณ์เสนอขอตำแหน่งมาแล้วทุกท่าน คอยให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง การจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลภาระงานต่าง ๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ก.พ.อ. ออนไลน์ คลินิก ก.พ.อ. ยังให้การแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การขอรับการประเมินผลการสอนในชั้นต้น การดำเนินการเตรียมตัวเพื่อประเมินการสอน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารการประเมินแก่คณะอนุกรรมการฯ การแนะนำการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ประจำสถาบันฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสูง ร่วมเป็น

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณาในระดับสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้แต่งตั้งกลุ่มคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่สำคัญท่านผู้อำนวยการสถาบันฯ ยังร่วมเป็นที่ปรึกษาคลินิก ก.พ.อ. คอยช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารให้เบื้องต้นก่อนส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อให้การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ หรือนักวิจัยทุกท่าน มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย และนี่คือเป้าหมายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคลินิก ก.พ.อ. ที่จะมีส่วนช่วยให้การเสนอขอตำแหน่งในทุกครั้งที่เสนอไปยังมหาวิทยาลัย มีความรวดเร็ว และถูกต้องตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence เปิดบริการทุกวันทำการ และการนัดหมายพี่เลี้ยงอาจารย์สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ตลอดเวลา ทุกช่องทาง การสื่อสาร (โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์เคลื่อนที่ LINE Facebook E-mail และกระดาษโน้ตหน้าห้องคลินิก ก.พ.อ. ชั้น 4 (ห้องหัวหน้างานบริหารจัดการ) โซนห้องประชุม A401) นอกจากนี้มีพี่เลี้ยงประจำคลินิก ก.พ.อ. แล้ว การสื่อสารและการเสนอข่าวสาร เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางคลินิก ก.พ.อ. กำลังอยู่ระหว่างให้ทาง IT ของสถาบันฯ ปรับปรุงเว็บไซต์คลินิก ก.พ.อ. เพื่อให้ค้นหาง่ายและสะดวกใช้มากขึ้น



1



2

วันแห่งความสำเร็จ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ กิตยานันท์ พี่เลี้ยงอาจารย์ประจำคลินิก ก.พ.อ.*2
พิธีเปิดคลินิก ก.พ.อ. *2



บุคลากรหลาย ๆ ท่าน อาจจะสงสัยว่า คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence ทำไมถึงมีคำภาษาอังกฤษกำกับด้วย MB Excellence มาจากค่านิยมหลักของสถาบันฯ WE MB ตัวอักษร E = Excellence แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ และมุ่งสู่การพัฒนาคนที่เป็นเลิศ และเมื่อบุคลากรมีความเป็นเลิศแล้ว ก็คงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศยิ่งขึ้นอีก เมื่อวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ มุ่งสู่การเป็น World Class ด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เน้นการเป็นสถาบันวิจัยระดับโลก บุคลากรจึงเป็นตัวจักรสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสู่จุดมุ่งหมายนั้น และการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสามารถนำพาสถาบันฯ ไปในทิศทางนั้นได้ และหากบุคลากรสายวิชาการ มีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานต่าง ๆ และพร้อมก้าวกระโดดไปสู่การเสนอขอตำแหน่งได้เร็วเท่าใด ก็คงยิ่งสร้างผลงานทางวิชาการและเพิ่มรายได้ของบุคลากรมากขึ้นเท่านั้น หากการปล่อยเวลาล่วงเลยไปในการมุ่งสู่การเสนอขอตำแหน่ง ก็เท่ากับเราปล่อยให้สูญเสียโอกาสไปจำนวนมาก และที่สำคัญสถาบันฯ จะเป็นที่รู้จัก ชื่นชม และเป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ การขอทุนวิจัย การได้มาซึ่งความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ ก็จะเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้ายาในทางพันธุกรรมต่าง ๆ ทำให้สถาบันฯ ก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่เส้นทางตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้ง่ายและเร็วขึ้น

คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์และนักวิจัย หากมีความตั้งใจที่จะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มาพบกับคลินิก ก.พ.อ. MB Excellence เพื่อเป็นเพื่อนร่วมคิดให้ท่านได้มีเพื่อนร่วมปรึกษาให้ก้าวไปถึงจุดหมายได้สำเร็จ

ผู้เรียบเรียง
น.ส.พรรณิ ปรีดากาญจน์
หัวหน้างานบริหารจัดการ
สำนักงานผู้อำนวยการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล



ลูกค้ายาแรก อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจ้อย

ดังนั้น หากประโยคสั้น ๆ ของท่านผู้อำนวยการ “Providing Tips to Accelerate Your Career” ข้างต้น คือชุมชนทรัพยากรหรือสายทางสมบัติที่จะขุดมาครอบครอง อาจารย์และนักวิจัยทุกท่านของสถาบันฯ ที่ยังไม่คิดจะมุ่งสู่การหาชุมชนทรัพยากรแล้ว เราจะมาเสียตายนเวลาที่เรารู้สึกเสียไปและมูลค่าสินทรัพย์ที่เราควรจะสั่งสมได้ให้สมกับความรู้ความสามารถ และผลงานของเรา ก็จะสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง นั่นหมายถึงการก้าวกระโดดจะเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ทางทรัพย์สินได้ อีกทางหนึ่งและโดยชอบธรรม